

ชื่อวิทยานิพนธ์	ความมหัศจรรย์ของอัลกุรอาน กรณีศึกษาอัลกุรอานว่าด้วยการปฏิบัติและพัฒนาการของทารกในครรภ์
ผู้เขียน	นายอับลอาซิซ ชีเดะ
สาขาวิชา	อิสลามศึกษา
ปีการศึกษา	2556

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาถึงความประเสริฐ ความสำคัญ และความเป็นมาของการประทานอัลกุรอาน ซึ่งมีความสัมพันธ์อย่างแน่นแฟ้นต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์ทั้งมวล 2) เพื่อศึกษาความมหัศจรรย์ของอัลกุรอานในภาพรวมที่ได้กล่าวไว้ในอัลกุรอาน และความมหัศจรรย์ในเรื่องการสร้างสรรค์ และการกำเนิดมนุษย์เป็นการเฉพาะ 3) เพื่อศึกษาถึงความมหัศจรรย์ของอัลกุรอานต่อการกำเนิดมนุษย์โดยผ่านการปฏิบัติ และการพัฒนาการของทารกในครรภ์อย่างเป็นระบบและขั้นตอนที่สมบูรณ์ 4) เพื่อศึกษาทฤษฎี แนวคิด และการอธิบายของบรรดาอุลามาย์ยุคอดีตร่วมยุคปัจจุบันต่ออายะฮ์หรือหะดีษที่ว่าด้วยการกำเนิดมนุษย์

ผลการวิจัยพบว่า ในอัลกุรอานมีหลายอายะฮ์ ที่กล่าวถึงความมหัศจรรย์ของอัลกุรอานที่ได้ค้นพบในภายหลังด้วยข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ หลังจากผ่านการพิสูจน์ด้วยเครื่องมือและวิทยาการสมัยใหม่ เช่นการปฏิบัติและพัฒนาการของทารกในครรภ์ ที่อัลกุรอานสามารถอธิบายได้อย่างละเอียด ดังที่ปรากฏในอัลกุรอานสุเราะฮ์อัลมูอ์มินูน อายะฮ์ที่ 12-14 ที่ได้รวบรวมขั้นตอนในการสร้างมนุษย์ด้วย 7 ขั้นตอน ดังนี้

(1) มนุษย์ถูกสร้างมาจากธาตุแท้ของดิน คืออาดัมที่ถูกสร้างมาจากธาตุแท้ของดิน และมนุษย์ทุกคนล้วนถูกกำเนิดมาจากลูกหลานอาดัมด้วยการเกิดจากการปฏิสนธิระหว่างเซลล์อสุจิกับเซลล์ไข่ ซึ่งทั้งสองอย่างนี้ต่างก็มาจากร่างกายที่ได้รับสารอาหารจากพืชและน้ำ ซึ่งทั้งสองต่างได้รับสารอาหารมาจากดิน (2) สร้างมาจากหยดอสุจิที่ผสมกัน คือเชื้ออสุจิได้เกิดปฏิสนธิกับไข่ของฝ่ายหญิงจนเกิดเซลล์เชื้อที่ผสมและเกิดเป็นทารกต่อไป (3) การเป็นก้อนเลือด อสุจิที่ผสมได้เปลี่ยนเป็นก้อนเลือดสีแดงสดแล้วก็จะเกาะติดกับผนังมดลูกด้านใน ตั้งแต่เริ่มวันที่ 14-15ของการปฏิสนธิไปจนถึงประมาณวันที่ 23-24 (4) การเป็นก้อนเนื้อที่ยังไม่ปรากฏเป็นรูปร่าง จะปรากฏขึ้นในวันที่ 25-26 และจะมีการพัฒนาอย่างรวดเร็วจนถึงสัปดาห์ที่ 6 (5) การเป็นโครงกระดูก โดย ในขั้นตอนนี้มีการเปลี่ยนแปลงด้วยรูปร่างลักษณะ

หลายๆ อย่าง เช่นกระดูกของต้นขามีความแตกต่างจากกระดูกนิ้วทั้งในด้านขนาด ความยาว ความแข็งแรง (6) การสร้างเนื้อหนังห่อหุ้มโครงกระดูก ซึ่งระยะนี้จะเกิดขึ้นในสัปดาห์ที่ 8 (7) ขั้นตอนเป็นรูปร่างมนุษย์ที่สมบูรณ์ ระยะนี้จะเกิดเริ่มตั้งแต่สัปดาห์ที่ 9 จนถึงสัปดาห์ที่ 12 แล้วจะมีการพัฒนาอย่างช้าๆ จนถึงการเป็นทารกที่สมบูรณ์ด้วยการถูกเป่าวิญญาณเข้าสู่ร่าง หลังจากผ่าน 4 เดือนตามทศนะอุลามาร์ที่ถูกต้องกว่า

Prince of Songkla University
Pattani Campus

Thesis Title	The Miracle of al- Qur'an: A Case Study of Fertilization and Development of Fetus
Author	Abdulaziz Seede
Major Program	Islamic Studies
Academic Year	2013

ABSTRACT

The objectives of this research are: (1) to study the rarity, importance and background of offering verses of the Quran which are very closely related to the maintenance of the whole of human life; (2) to study generally the miracles of the Quran, especially the miracle of human creation; (3) to study the miracle of the Quran regarding human creation via insemination and subsequent growth and development; (4) to study theories and explanations given by both old and new generation Ulama in verses and hadith.

The research found that in the Quran there are many verses which speak about the miracle of human creation which are beyond what science can explain by study using modern equipment. For instance, the insemination and development of an unborn child in a mother's womb are mentioned in the Quran clearly in Surah Al Munin verses 12-14 which can be explained into seven levels as follows:

(1) The man Adam was created from the element of earth and all human beings are descendants of Adam, created by the fertilization of an ovum and a sperm cell. Both of these cells come from bodies which are nourished by plants and water, and both bodies get nutrients from the soil. (2) Creation from a drop of sperm that fertilizes the ovum of a woman to insemination and was born as a fetus (3) Formation of a blood clot where the sperm changes to a red mass, which after 23-24 days of fertilization will adhere to the lining of the womb. (4) Formation of a mass of flesh, which is not yet a body, on days 25 to 26. This then develops quickly up to week 6. (5) Formation of the skeleton and limbs marked by several changes, for example the thigh bone is differentiated and grows longer and stronger. (6) Formation of flesh around the skeleton, which begins in week 8. (7) Formation

of a fully formed human body beginning in weeks 9 to 12 which then develops slowly until the spirit enters the body at 4 months from fertilization according to better opinion.

Prince of Songkla University
Pattani Campus

الإعجاز القرآني: دراسة الآيات القرآنية في التلقيح وتطور الجنين في الأرحام	موضوع البحث
عبد العزيز صديق	الباحث
الدراسات الإسلامية	القسم
2013	العام الجامعي

مستخلص البحث

يهدف هذا البحث إلى (1) دراسة في فضائل القرآن الكريم وأهميته وأسباب نزوله من عند الله تعالى الذي له علاقة وثيقة بالحياة البشرية (2) دراسة في إعجاز القرآن على وجه العام وإعجازه في خلق الإنسان على وجه الخاص (3) دراسة في إعجاز القرآن حول تفاصيل خلق الإنسان بأطوار مختلفة ومراحل متعددة بدءاً من التلقيح حتى يشكل صورة الإنسان كاملاً (4) دراسة في نظريات وآراء العلماء القدامى والعلماء المعاصرين في تفسير القرآن الكريم والحديث الشريف في شأن خلق الإنسان

ونتيجة هذا البحث كالتالي: أن في القرآن الكريم آيات وردت فيها ذكر الإعجاز العلمي الذي يظهر في وقف لاحق بعدما تمت الدراسة التجريبية بالآلات الحديثة ومنها إعجاز في خلق الإنسان في الأرحام بمراحله وأطواره التي ذكرها الله تعالى في القرآن بالتفصيل في آيات متعددة، والخلاصة فيه أن خلق الإنسان يمر في سبعة أطوار كما ذكر في سورة المؤمنون: 12-14 وهي: (1) المادة الأولى التي خلق الله منها الإنسان الأول وهو آدم عليه السلام فآدم سل من الطين وخلقت ذريته من بني آدم وهو مخلوق من الحيوان المنوي والببيضة، وهما من الجسم الذي تكوّن من الغذاء والنبات والماء، ولا شك أن مصدر الطعام إما نباتي وإما حيواني، والحيواني يتغذى على النبات، وأصل النبات من طين، وهكذا فإن الإنسان ناتج عن سلسلة حلقات أولها وأصلها الطين (2) مرحلة النطفة تسمى نطفة أمشاجا تختلط نطفة الرجل ببويضة المرأة ويزدوجهما في خلق الجنين (3) مرحلة العلقة وهي علقة الدم الجامد وشديد الحمرة التي يبدأ في التعلق في اليوم الرابع عشر أو الخامس عشر ويكون الجنين في اليومين 23 - 24 في نهاية مرحلة العلقة (4) مرحلة المضغة وهي البضعة من اللحم التي لا شكل لها ولا تخطيط وتكون في اليومين 25-26 ويكون هذا التحول سريعاً جداً بأن يستمر طور المضغة

حتى الأسبوع السادس تقريباً (5) طور العظام وهو يظهر في بداية الأسبوع السابع بتطور الهيكل العظمي الغضروفي (6) طور كساء العظام باللحم ويكون في الأسبوع الثامن (7) مرحلة النشأة التي تبدأ في الأسبوع التاسع ويكون معدل النمو بطيئاً جداً حتى الأسبوع الثاني عشر إلى أن استكمل صورة الإنسان كاملاً بأن ينفخ فيه الروح بعد أن مضت أربعة أشهر على الرأي الراجح عند علماء المسلمين

Prince of Songkla University
Pattani Campus